



mail : ks1letter@gmail.com

สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ

เรียน น.ส.พ.ข่าวสด

ด้วยในขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายขอนแก่น-บ้านเหนือ ทางเข้าเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี โดยบริษัทรับเหมาดำเนินการก่อสร้าง แต่มีเพียงแผ่นป้ายประกาศให้ประชาชนรับทราบเพียง 1 จุดเท่านั้น ทั้งๆ ที่วงเงินก่อสร้างมีจำนวนสูงถึง 517,590,000 บาท ซึ่งเป็นเงินจากภาษี

ดังนั้น ประชาชนย่อมจะต้องรู้และเข้าใจความเป็นไปในการก่อสร้าง คืออย่างน้อยต้องมีรูปภาพสี 3 มิติ จำนวน 3-4 ภาพ ติดตั้งให้ประชาชนได้เห็นโดยทั่วกัน แต่ข้อเท็จจริงหาได้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ไม่ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินที่เสียภาษีและสิ่งจำเป็นของสะพานข้ามจุดตัดดังกล่าวจึงเห็นเป็นการสมควรติดตั้งภาพสี 3 มิติ เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนทั้งประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

คนแก่งคอย

ข้อร้องเรียนของคุณหวังว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ แขวงทางหลวงสระบุรี กรมทางหลวงจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข อย่างน้อยก็ต้องยอมรับว่าประชาชนเจ้าของเงินภาษีควรได้รับรู้ในรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง

บทเรียนประกันโควิด

เรียน บ.ก.

โควิดมาเยือน บริษัทประกันหลายบริษัทปิดบริษัท ปล่อกให้คนซื้อประกันแล้วคว้าง สรุปแล้วเกิดมาเป็นคนไทยต้องยึดหลักตนต้องเป็นที่พึ่งให้ตนเป็นดีที่สุด อย่าประมาทในชีวิตและทรัพย์สินเด็ดขาด ข้ามทางม้าลายยังถูกชนกระเด็น เดินข้าม

สะพานลอยต้องระวังสายไฟที่ระเกะระกะ เผลอๆ เจอมีจลาจลหอยดักเหยื่อบนสะพานลอย ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ต้องระวังเจอตัดปะตัวเลข บางครั้งถูกหลอกก็อาจงวดที่แล้วมาหลอกขายพอซื้อประกันเพื่อหวังเป็นหลักประกันในชีวิตก็ต้องระวังบริษัทประกันยกเลิกสัญญา ไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัว ในข้อเสียก็มีข้อดีหลังจากนี้คือบริษัทประกันภัยรายใดที่เข้มแข็งฐานแน่นก็จะอยู่ได้ยาว เพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จะมีให้กับผู้บริโภค รวมทั้งเป็นบทเรียนให้กับนักคณิตศาสตร์-สถิติของบริษัทประกันที่คำนวณพลาดหรือเปล่า? โควิดช่วงระยะแรก ปี 2563 ระบาดไม่เท่าไรหุ่ คุมได้ พอเจอระบาดหนัก ผู้ซื้อประกันต้องเจ็บนี้ต้องจำไปอีกนาน

นับถือ
ใบบัว

ตอบ ใบบัว

โควิดเป็นโรคระบาดชนิดใหม่ที่โลกไม่เคยรู้จัก ผ่านมา 2 ปีที่ยังอลหม่าน วัคซีนก็ยังคงพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ มาตรการป้องกันต่างๆ ยังต้องปรับแก้ตลอดให้เหมาะสม กรณีของบริษัทประกันภัยก็เป็นอีกบทเรียนใหญ่ให้ได้เรียนรู้กัน ทั้งผู้ประกอบการเจ้าของกิจการและประชาชนผู้ซื้อประกันเจ็บตัวไปตามๆ กัน

ทำไมเงินแจกรัฐบาลเริ่มลดลง

เรียน บ.ก.ข่าวสด

สัญญาผลการเลือกตั้งมาพร้อมกับประชานิยม แต่ดูเหมือนรัฐบาลจะบั้งเพราะโครงการต่างๆ ลดมูลค่าลง จ่ายครั้งที่เหลือแค่ 1,200 บาท ทั้งๆ ที่ตอนแรกโยนหินว่าจะจ่าย 1,500 บาท บัตรคนจนเหลือเดือนละ 200 บาทแค่ 3 เดือน เมื่อคนไทยใจแตกเมื่อเดบ เงินแก่นี่ประชาชนบอกว่า “จันไม่นิยมแล้ว” อย่าลืมนว่ามีคนก็ละราคาผู้สูงวัยแล้ว แจก 3,000 บาททุกเดือน ดังนั้นประชานิยมครั้งนี้ผู้มีสิทธิบอกว่าน้อยไป ผลงานครั้งนี้ไม่ปลื้ม

แหมน้ำ

ตอบ แหมน้ำ

ข้อสังเกตของคุณนำคิด จาก 1,500 บาท ลดเหลือ 1,200 บาท สะท้อนอะไร คงสอดคล้องกับที่นักวิชาการชี้เอาไว้แล้วว่ารัฐบาลใช้เงินแจกจ่ายไปมาก จนประมาณคงร่อยหรอเต็มที อีกอย่างประชานิยมแบบแจกอย่างเดียว ไม่ใช่การแจกเพื่อนำไปสู่การนำไปใช้อย่างอกงเขย ไม่ใช่ประชานิยมที่สร้างรายได้เพิ่มย่อมมีแต่หมดและหายไป ไม่สร้างความนิยมให้กับประชาชนได้แท้จริง